



- Thông điệp từ Thầy Hiệu Trường
- Thông điệp từ Cô Hiệu Phó
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Mẫu giáo – Lớp 4
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Lớp 5-9
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Chương trình THPT
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Chương trình Tiếng Việt
- Hội Đồng Học sinh Năm học 2013 – 2014
- Thông tin Thể thao

**Trường Quốc tế Singapore, nơi nuôi dưỡng những học sinh:**

- Tự tin và sáng tạo
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Có ý thức văn hóa dân tộc
- Năng động và hiểu biết



### THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
tôi rất vui mừng chào đón Quý Phụ huynh và các em học sinh bước vào năm học mới 2013-2014. Tôi xin được chia sẻ với Quý Phụ huynh một số thông tin tuyệt vời về lớp GAC khóa học 2012-2013. Tôi rất vui mừng thông báo rằng 100% các em học sinh đã tốt nghiệp lớp GAC. Thêm vào đó, từ thời điểm tốt nghiệp tháng 7 đến nay, 21 trong tổng số 23 em học sinh tốt nghiệp lớp GAC đã được nhận vào các Trường Đại học uy tín trên thế giới. Một tin nữa cho Trường chúng ta là em Lê Tiến Huy đã nhận được 2 học bổng danh giá. Em đã quyết định chấp nhận học bổng của Viện Công nghệ Illinois (IIT) để học tập lấy bằng cử nhân Kỹ sư với trị giá học bổng là 28.000 USD/năm. Học bổng này là một minh chứng cho học lực xuất sắc của Huy trong chương trình học GAC đầy thử thách.

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã tốt nghiệp Lớp GAC!

Có rất nhiều lý do vì sao Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn là một sự lựa chọn học tập tốt cho các em học sinh. Một trong những lý do đó chính là con đường học vấn đa dạng. Chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy của Singapore và Úc vốn nổi tiếng vì độ khắt khe và trọng tâm đào tạo phát triển tính sáng tạo và tự lập của học sinh. Chúng tôi đem đến những bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn cầu như Chứng chỉ Trung học Đại Cường Quốc tế, Chứng chỉ Cấp độ A/AS của Cambridge và Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu, cũng như Kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học Quốc tế Singapore dành cho học sinh nước ngoài mà các em học sinh Lớp 6 thi hàng năm. Ngoài ra, chúng tôi còn dạy chương trình tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 9.

Tôi nghĩ rằng, lý do khiến chương trình học của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn là độc nhất và vô cùng có lợi đối với các em học sinh là vì chúng tôi đem đến cho các em những sự lựa chọn các chương trình học phù hợp cho đến khi các em học lên những năm cuối cấp. Các em học sinh có thể đăng kí học để lấy Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC)- chương trình học trong một năm được thiết kế đặc biệt dành cho các em học sinh học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Chương trình học này tập trung vào tiếng Anh và các kỹ năng mềm như tổ chức và quản lý thời gian nhằm giúp các em sẵn sàng khi bước vào Đại học. Bên cạnh đó, các em có thể lựa chọn đăng kí học lấy Chứng chỉ Cấp độ A/AS (A/AS Level)- chương trình học trong hai năm được quản lí bởi Trường Đại học Cambridge và được công nhận rộng rãi như một chương trình học rất khó và tập trung chuyên sâu vào những môn học cụ thể. Học sinh cũng có thể theo học lấy Chứng chỉ Cấp độ A/AS trong năm Lớp 11 sau đó theo học lấy Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu vào năm Lớp 12. Sự lựa chọn là rất đa dạng và linh động nhằm giúp các em có thể lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp và tốt nhất.

Trong năm học này, chúng tôi sẽ áp dụng chương trình chia đội nhóm mới lạ và thú vị. Vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2013, bốn đội được gọi là các “Nhà” đã được thành lập bởi các em học sinh để tranh tài với nhau trong tất cả các lĩnh vực như học tập, thể thao và các hoạt động văn hóa. Bốn “Nhà” lần lượt có tên là: Hydra, Green Growling Griffin, House of Phoenix and Aries Extraordinaries. Tên của bốn “Nhà” lần lượt được lựa chọn dựa trên các Loài vật thần thoại nổi tiếng. Nhà trường sẽ tổ chức bốn cuộc thi thể thao quan trọng xuyên suốt năm học này, và cuộc thi đầu tiên sẽ được diễn ra vào cuối học phần này.

Address: No. 29, Road No. 3, Trung Son Residential Area, Hamlet 4, Binh Hung Ward, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (84-8)5431 7477 Fax: (84-8)5431 7471  
Email: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn



Các em học sinh lớp nhỏ trong Buổi sinh hoạt hàng tuần



Các em học sinh lớp lớn trong Buổi sinh hoạt hàng tuần



Các em học sinh lớp 5 Quốc tế trong Buổi sinh hoạt hàng tuần

Các em học sinh sẽ nhận được “Giải thưởng từ Thầy Hiệu trưởng” cho thành tích học tập tốt hoặc có tinh thần tập thể tốt. Để được trao giải thưởng này, các em học sinh phải nhận được 10 phần thưởng cho thành tích học tập tốt hoặc tinh thần tập thể tốt của mình. Giải thưởng từ Thầy Hiệu trưởng sẽ được trao cho các em trong buổi sinh hoạt hàng tuần, cùng với lý do vì sao các em nhận được giải thưởng này. Các em học sinh nhận giải thưởng này sẽ đem về 10 điểm cho “Nhà” của mình.

Các em học sinh phải đạt các tiêu chuẩn sau để được nhận Giải Thành tích Học tập Tiến bộ và Giải Tinh thần Tập thể cao.

*Các tiêu chuẩn cho Giải Thành tích Học tập Tiến bộ:*

- Đạt thành tích xuất sắc trong các bài kiểm tra/ thi
- Có tinh thần nỗ lực cao trong các bài kiểm tra/ thi
- Đạt thành tích tốt và nỗ lực cao trong các hoạt động ở Trường/ Lớp

*Các tiêu chuẩn cho Giải Tinh thần Tập thể cao:*

- Thể hiện tinh thần Trường lớp/ tập thể cao, như hỗ trợ việc bao sách thư viện trong giờ ăn trưa, xung phong làm đội trưởng trong các hoạt động và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Tôi đang rất mong đợi được trao giải thưởng này cho các em học sinh trong buổi sinh hoạt hàng tuần. Tôi hy vọng sẽ có thể trao giải thưởng cho nhiều em học sinh vào học phần sau cũng như xuyên suốt cả năm.

**Những sự kiện sắp đến:**

Buổi họp Phụ huynh – Học sinh sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2013. Quý Phụ huynh sẽ nhận được Phiếu đánh giá tiến bộ trong Học phần 1 của các em. Thông tin chi tiết về buổi họp sẽ được gửi về Quý Phụ huynh trong thời gian sắp tới.

Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi từ Quý Phụ huynh luôn được Nhà trường mong đợi và trân trọng. Vì vậy tôi rất mong được gặp gỡ Quý Phụ huynh cũng như hiểu rõ hơn về các em học sinh trong năm học mới này.

**Thầy Shane Blood**  
Hiệu Trưởng

## THÔNGIỆP TỪ CÔ HIỆU PHÓ

Kính gửi Quý Phụ huynh,

**“Nếu các em học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn và không ngừng nỗ lực, ĐIỀU KỲ DIỆU sẽ đến với các em”**

Tôi đến từ đất nước Nam Phi đầy nắng xinh đẹp. Tôi có một người con trai và một người con gái rất tài giỏi và là niềm hạnh phúc của đời tôi. Tôi luôn gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đã làm việc trong nhiều năm tại một trường Đại học tại Nam Phi, với công việc đào tạo giáo viên. Trước khi đến với Trường Quốc tế Singapore, tôi đã làm Hiệu trưởng tại một Trường Mẫu giáo-Trung học tại Đài Loan trong 11 năm. Tôi rất hào hứng khi làm việc tại Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn và mong đợi một năm học tràn đầy các hoạt động giảng dạy và học tập thú vị.

*Câu lạc bộ/ Khóa học sau giờ học:*

Chương trình ngoại khóa sau giờ học đem đến cho các em học sinh tham gia các câu lạc bộ phong phú trong các lĩnh vực thể thao, hoạt động văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật cũng như các khóa học bồi dưỡng, hỗ trợ bài tập cho các em. Chúng tôi luôn tin tưởng trong việc đào tạo trẻ một cách toàn diện và tầm quan trọng khi chú trọng vào sự phát triển tinh thần, nhận thức xã hội và thể chất của học sinh bên cạnh việc rèn luyện để đạt được thành tích học tập xuất sắc.

*Sự đúng giờ:*

Các em học sinh được yêu cầu đi học đúng giờ mỗi ngày. Điều này không những giúp các em không lỡ mất các bài giảng mà đây còn là một kỹ năng sống quan trọng rất có ích cho cuộc sống của các em khi các em khôn lớn và cố gắng tìm kiếm một công việc tốt.

Giờ học bắt đầu vào 8:30 sáng và kết thúc vào 4:15 chiều mỗi ngày. Các câu lạc bộ và khóa học sau giờ học bắt đầu từ 4:15 đến 5:00 chiều vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu trong tuần.

**Xin Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý các Quy định mới được áp dụng tại Trường:**

- Các em học sinh đến trường sau 8:30 sáng sẽ được Thầy/ Cô giáo Chủ nhiệm/ Bộ môn hoặc Nhân viên Bảo vệ đưa lên Văn phòng Trường.
- Học sinh đến trễ sẽ nhận được một phiếu đi trễ tại Văn phòng Trường và nộp cho giáo viên khi vào lớp.
- Nếu học sinh đến lớp trễ và không có phiếu đi trễ, giáo viên đứng lớp sẽ đưa các em trở lại Văn phòng Trường.
- Số lần đi trễ của các em học sinh sẽ được ghi chép bởi Nhân viên Văn phòng và Giáo viên.
- Nếu các em học sinh có việc cần ra về sớm (trước 4:15 chiều) vì bất kỳ lý do gì, Quý Phụ huynh cần viết đơn gửi về Văn phòng Trường một ngày trước đó.
- Học sinh sẽ nhận được Phiếu về sớm từ Văn phòng Trường. Vui lòng gửi phiếu này cho Nhân viên Bảo vệ và kí tên vào Sổ ra vào tại Phòng Bảo vệ.



Các em học sinh chơi Bóng rổ trong Giờ nghỉ giải lao



Học sinh thuyết trình trong Buổi sinh hoạt hàng tuần



Học sinh làm thủ tục mượn sách trong Thư viện Trường

### THÔNGIỆP TỪ PHỤ TRÁCH HỌC VỤ - MẪU GIÁO – LỚP 4

Các em học sinh từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 4 đang dần ổn định việc học tập của mình trong năm học mới 2013-2014.

Nhà trường luôn khuyến khích việc tự lập ở các em học sinh để các em có thể tự chịu trách nhiệm trong việc học, hoàn thành bài tập về nhà cũng như luôn đến trường đúng giờ với đầy đủ dụng cụ học tập.

Các lớp học Bạn hữu dành cho các em từ lớp Mẫu giáo đến lớp 4 và từ lớp 5 đến lớp 9 sẽ được mở lại trong năm học này. Trong các lớp học Bạn hữu, các em học sinh lớp lớn sẽ đọc và/ hoặc thực hiện các hoạt động và dự án cùng các em học sinh lớp nhỏ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các em học sinh lớp lớn có thể thực hiện vai trò lãnh đạo/ hướng dẫn của mình và các em học sinh lớp nhỏ được các anh chị lớp lớn tận tình chăm sóc.

Lớp học Bạn hữu giúp nâng cao những hành vi học tập tập thể như luân phiên hỗ trợ nhau, rèn luyện kỹ năng nghe, chia sẻ kiến thức và giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành các công việc được giao. Những trải nghiệm này đem đến cho các em học sinh những cơ hội học tập, phát triển kỹ năng và sự thích thú trong học tập.

**Cô Kaye Tamarua**

Phụ trách học vụ - Chương trình Mẫu giáo-Lớp 4

### THÔNGIỆP TỪ PHỤ TRÁCH HỌC VỤ - LỚP 5 – LỚP 9

Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn tự hào khi được giảng dạy cho các em học sinh một chương trình học cân bằng giúp các em học sinh học tập các môn Toán, Tiếng Anh và Khoa Học dựa trên chương trình giảng dạy nổi tiếng thế giới của Singapore cũng như giúp các em phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề dựa trên chương trình giảng dạy của nước Úc cho các môn: Tự nhiên Xã hội, Công nghệ Thông tin và Tiếng Anh Tăng cường. Nhà trường cũng luôn hướng đến việc giảng dạy cho các em học sinh lợi ích của một lối sống khỏe mạnh thông qua các chương trình học Bơi lội/ Thể dục và Sức khỏe của chúng tôi.

Chương trình Tiếng Anh của Singapore được dạy ở cả Chương trình Quốc tế và Song ngữ tại Trường. Đây là một chương trình học đầy thử thách vì đây là chương trình giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ và đa số học sinh trong Trường chúng ta học Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên, những kết quả trước đây đã cho thấy rằng bằng việc Nhà trường đặt mục tiêu cao cho các em học sinh, các em đã nỗ lực rất nhiều trong học tập để đạt được các mục tiêu này và thành công trong khóa học.

Các giáo viên Tiếng Anh của tất cả các khối lớp luôn phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo các giáo án môn học có sự thống nhất giúp các em học sinh trong cả hai chương trình đều được giảng dạy những nội dung đồng nhất thông qua những phương pháp giảng dạy gặt hái được nhiều thành công trong suốt những năm vừa qua tại Trường của chúng ta.

Tôi mong đợi được thấy các em học sinh tiếp tục đạt được các kết quả cao trong môn Tiếng Anh cũng như phát triển thành những công dân toàn cầu tự lập, những học sinh luôn được truyền cảm hứng để học tập hết khả năng của mình.

**Thầy Simon Gibson**

Phụ trách học vụ- Chương trình Lớp 5-9



Giờ ăn sáng của các em học sinh lớp Mẫu giáo



Giờ học của các em học sinh Lớp 1 Quốc tế



Các em học sinh Lớp 4 Quốc tế trong giờ ăn sáng

**THÔNGIỆP TỪ PHỤ TRÁCH HỌC VỤ -  
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

Khối Trung học Phổ thông đã bắt đầu năm học mới 2013-2014 rất nhanh chóng và hiệu quả. Đầu tiên, Chương trình học thi lấy Chứng chỉ Cấp độ A/AS với các môn học Tiếng Anh, Toán, Kinh tế và Sinh học đã được giảng dạy tại Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn. Những em học sinh đạt thành tích cao trong chương trình học này sẽ nhận được nhiều cơ hội học tập từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi xin trân trọng chào đón 21 gương mặt học sinh mới của lớp IGCSE 1 và chào đón các em học sinh lớp IGCSE 2 và GAC trở lại Trường. Chúng tôi xin được chào đón hai thành viên mới trong đội ngũ giảng dạy là Thầy Dane Lewis (Giáo viên Khoa học) và Thầy Geoffrey Klein (Giáo viên Kinh tế/ Tiếng Anh). Cả hai thầy giáo đều có nhiều kinh nghiệm nổi bật trong lĩnh vực giảng dạy của mình và chắc chắn sẽ đem đến những bài giảng và hướng dẫn đáng kể cho các em học sinh. Thời điểm này sẽ không là quá sớm cho các em học sinh lớp GAC và A/AS levels suy nghĩ về tương lai của mình. Vừa qua, Trường Đại học Baylor, Trường Đại học bang Kansas và Trường Đại học Sunny Platsburg đến từ nước Mỹ đã đến thăm Trường. Ngoài ra, Nhà trường cũng tiếp đón chuyên viên thăm của cô Ros Washington và thầy Aaron Menzies đến từ Công ty Giải pháp Giáo Dục ACT vào ngày 11 tháng 09 năm 2013 vừa qua nhằm hỗ trợ giáo viên trong chương trình học lấy Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi từ Quý Phụ huynh luôn được mong đợi và trân trọng. Quý Phụ huynh có thể liên hệ với tôi qua email: [robert.gayst@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:robert.gayst@saigonsouth.sis.edu.vn).

**Thầy Robert Gayst**

Phụ trách Học vụ - Chương trình THPT

**PHỤ TRÁCH HỌC VỤ-CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT**

Thời gian thấm thoát qua mau. Từ ngày khai trường đến nay các em học sinh đã học được gần 3 tuần. Sau 1 tuần đầu ngỡ ngàng làm quen với các thầy cô giáo mới, bạn mới, đến hôm nay các em học sinh của từng lớp đã rất đỗi quen thuộc với không khí của lớp học, quen thuộc với giọng nói cũng như lời giảng bài của mỗi thầy cô. Các em cùng học tập, vui chơi thân thiện với bạn bè trong lớp. Do vậy, lớp học cũng chính là ngôi nhà thân yêu thứ hai của các em.

Đồng hành với các bài giảng kiến thức mà các thầy cô truyền đạt cho các em trên lớp. Sắp tới, các em còn được sinh hoạt tại hội trường để làm quen với các bài học đạo đức qua các chuẩn mực cụ thể như: Quan tâm – Chính trực – Tinh thần Đồng đội – Nhân nại – Đoàn kết. Mỗi chuẩn mực đạo đức được thầy cô hướng dẫn các em trong hai tuần liên tiếp.

Khi được làm việc cùng nhau để xây dựng ý tưởng cho các chủ đề đạo đức, các em học sinh có cơ hội vận dụng kỹ năng thực hành Công nghệ Thông tin, quay phim để sáng tạo ra những đoạn video clip mang tính thực tiễn cao. Chính điều này giúp các em hiểu rõ hơn các khái niệm đạo đức để từ đó các em biết rèn kỹ năng sống cho bản thân.

Thực hiện tốt đoạn phim với nội dung lành mạnh, cô nghĩ rằng các em đã từng bước nhận thức được động cơ học tập và ý thức rèn luyện bản thân của mỗi người. Vì chỉ có tích cực học tập – tích cực rèn luyện thì các em học sinh mới phát triển toàn diện nhân cách của người học sinh.

Cô chúc các em có một năm học vui tươi – phấn khởi.

**Phùng Thị Tuyết Minh**

Phụ trách Học vụ - Chương trình Tiếng Việt



Chuyến thăm của Trường Đại học Baylor đến Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn



Giờ học của các em học sinh Lớp 7 Song ngữ



Giờ học của các em học sinh Lớp 1 Song ngữ



Các thành viên của Hội Đồng Học sinh năm học 2013-2014



Trận đấu Bóng rổ giữa Trường Quốc tế Singapore và Trường Quốc tế Mỹ



Các em học sinh hào hứng theo dõi Trận đấu Bóng rổ

## HỘI ĐỒNG HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014

Hội Đồng Học sinh của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn được bầu chọn bởi chính học sinh, nhằm giúp các em học sinh bày tỏ ý kiến và tiếng nói của mình trong một số hoạt động của Trường/ Lớp. Những em học sinh được bầu chọn hội đủ các kỹ năng và năng lực cần thiết để đại diện cho các em học sinh. Các em cũng được xem như là những hình mẫu cử nhân tương lai xuất sắc trong hệ thống Trường Quốc tế Singapore.

Những vị trí được bầu cử trong Hội Đồng Học sinh là:

- Trần Hồng Mỹ Dung (IGCSE2A) – Chủ tịch
- Ong Yi Ping (IGCSE1A) – Thư ký
- Goh Rong Ping (IGCSE2A) – Thủ Quỹ
- Uông Đình Minh Quang (IGCSE2B) – Phụ trách Quan hệ Công chúng

Trong buổi họp đầu tiên của Năm học này, Hội Đồng Học sinh đã đề ra 3 mục tiêu của Hội trọng năm nay:

- 1) Giúp học sinh có tiếng nói trong các hoạt động Trường/ Lớp
- 2) Gây quỹ giúp đỡ các Trường học/ Tổ chức kém may mắn.
- 3) Tổ chức các hoạt động và đem đến cơ hội cho các học sinh phát triển tài năng cũng như nâng cao tinh thần Trường/ Lớp.

Hoạt động đầu tiên đã được lên kế hoạch là Ngôi Nhà Kinh Hoàng đêm Halloween (Ngày chính thức sẽ được thông báo sau). Đây sẽ là hoạt động gây quỹ từ thiện đầu tiên hướng đến các ngôi trường và tổ chức kém may mắn. Hội Đồng Học sinh hy vọng các bạn học sinh có thể tham gia đêm hội tuyệt vời này cũng như ủng hộ chúng tôi trong nỗ lực giúp đỡ những cá nhân/ tổ chức kém may mắn.

**Donovan Neethling**

Phụ trách Hội Đồng Học sinh

## THÔNG TIN THỂ THAO

Tôi tin rằng các em học sinh đã có một kì nghỉ hè tuyệt vời và đang rất sẵn sàng cho năm học mới với đầy ắp những hoạt động thể thao. Chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành công và phát triển trong 25 tháng hoạt động vừa qua. Đây chính là nền tảng để phát triển những hoạt động thể thao của Liên đoàn Thể thao các Trường Quốc tế Sài Gòn trong năm nay.

Hành trình của chúng ta bắt đầu từ năm học 2011-2012 khi các em học sinh cấp 3 hoàn thành xuất sắc hành trình giành chiến thắng khi lần đầu tiên đánh bại bốn Trường Quốc tế mạnh trong lịch sử của giải đấu, đạt được Giải Quán quân Bóng đá Nam dành cho lứa tuổi dưới 19. Đây là minh chứng cho sự tái tổ chức, vinh danh, lòng dũng cảm và sự đam mê mà các em đã cống hiến trong năm đó. Thầy Justin cũng được bầu chọn là: "Huấn luyện viên của năm" trong cùng năm. Thành công này được xây dựng trên nền tảng sự ảnh hưởng tuyệt vời của Thầy Cade trong bộ môn Giáo dục thể chất. Chúng tôi xin dành tặng những thành công to lớn này đến Thầy. Trong học phần 1 năm học 2013-2014, Đội tuyển đại diện Trường với tên gọi Singapore Merlions sẽ tham gia thi đấu giải Bóng rổ Nam/ Nữ lứa tuổi 14, Giải Bóng chuyền lứa tuổi 19, Giải Cầu lông lứa tuổi 19 và Giải Bóng rổ Nam/ Nữ lứa tuổi 11. Các em học sinh sẽ bắt đầu luyện tập cho các giải đấu vào Học phần 2. Thầy Geoffrey sẽ hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng Cầu lông chuyên bị cho Giải Cầu lông dành cho lứa tuổi 19 vào tháng 10. Tất cả các vận động viên sẽ có cơ hội rèn luyện nâng cao thể lực cũng như khả năng cho các môn thể thao mà các em yêu thích với Thầy Justin hai ngày/tuần. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo về Phụ huynh trong thời gian sắp tới. Quý Phụ huynh có thể theo dõi thông tin trong Bản tin hàng tháng của Trường cũng như trên Bảng Thông báo thể thao trong Trường.

Chúng tôi thật sự rất vui và tự hào với những thành tích đã đạt được. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các em học sinh, Quý Phụ huynh, thầy cô giáo và các đồng nghiệp vì đã luôn giúp đỡ và ủng hộ Ban Thể Thao Singapore Merlions.

**Justin Weiss**

Giáo viên thể dục

**ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE – HỌC XÁ**

**NAM SÀI GÒN 2013-2014**

**ADMINISTRATION**



**SHANE BLOOD**

**Hiệu Trưởng**

**Quốc tịch: Úc**

Trình độ học vấn: Cử nhân Giáo dục

Email:

[shane.blood@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:shane.blood@saigonsouth.sis.edu.vn)



**JILDA MANSON**

**Hiệu Phó**

**Quốc tịch: Nam Phi**

Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương

Email:

[jilda.manson@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:jilda.manson@saigonsouth.sis.edu.vn)



**LÊ VŨ THÙY DUNG**

**Quản lý Văn phòng**

**Quốc tịch: Việt Nam**

Trình độ học vấn: Cử nhân Giáo dục

Email:

[dung.levuthuy@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:dung.levuthuy@saigonsouth.sis.edu.vn)



**PHÙNG THỊ TUYẾT MINH**

**Phụ trách Học vụ-Chương trình**

**Tiếng Việt**

**Quốc tịch: Việt Nam**

Trình độ học vấn: Cử nhân Giáo dục

Email:

[minh.phungthituyet@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:minh.phungthituyet@saigonsouth.sis.edu.vn)



**SIMON GIBSON**

**Phụ trách Học vụ (Lớp 5-9)**

**Quốc tịch: Úc**

Trình độ học vấn: Cử nhân Giáo dục

Email:

[simon.gibson@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:simon.gibson@saigonsouth.sis.edu.vn)



**KAYE TAMARUA**

**Phụ trách Học vụ (Mẫu giáo-Lớp 4)**

**Quốc tịch: New Zealand**

Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương

Email:

[kaye.tamarua@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:kaye.tamarua@saigonsouth.sis.edu.vn)



**PHILLIP LIN**

**Phụ trách Học vụ-Chương trình**

**Tiếng Hoa**

**Quốc tịch: Trung Quốc**

Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương

Email:

[lin.yujie@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:lin.yujie@saigonsouth.sis.edu.vn)



**ROBERT GAYST**

**Phụ trách Học vụ-Chương trình**

**Trung học Phổ thông**

**Quốc tịch: Úc**

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Giáo dục

Email:

[robert.gayst@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:robert.gayst@saigonsouth.sis.edu.vn)

**GIÁO VIÊN MẪU GIÁO**



**ELENA ZHUKOVA**  
Giáo viên lớp K1K2 Quốc tế  
**Quốc tịch: Nga**  
Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương  
Email:  
[elena.zhukova@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:elena.zhukova@saigonsouth.sis.edu.vn)



**LÂM THỊ HUỲNH HOA**  
Trợ giảng lớp K1K2 Quốc tế  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương  
Email:  
[hoa.lamthihuynh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:hoa.lamthihuynh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**LÊ THỊ NGỌC QUYÊN**  
Trợ giảng lớp K1K2 Quốc tế  
**Việt Nam: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương  
Email:  
[quyen.lethingoc@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:quyen.lethingoc@saigonsouth.sis.edu.vn)



**LINDY BURGESS**  
Giáo viên lớp Dự bị Lớp 1 Quốc tế  
**Quốc tịch: Úc**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[lindy.burgess@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:lindy.burgess@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN NGỌC PHI PHỤNG**  
Trợ giảng lớp Dự bị Lớp 1 Quốc tế  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[phung.nguyenngocphi@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:phung.nguyenngocphi@saigonsouth.sis.edu.vn)



**BÙI THỊ THANH LOAN**  
Giáo viên lớp K1 Song ngữ  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[loan.buithithanh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:loan.buithithanh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH NHƯ**  
Trợ giảng lớp K1 Song ngữ  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[nhu.nguyendangquynh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:nhu.nguyendangquynh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN PHẠM THỊ ANH HÀNG**  
Giáo viên lớp K2 Song ngữ  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[hang.nguyenphamthianh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:hang.nguyenphamthianh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**LƯƠNG THỊ NGÀ**  
Giáo viên lớp K2 Song ngữ  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[nga.luongthi@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:nga.luongthi@saigonsouth.sis.edu.vn)



**ĐỖ THỊ NGỌC PHƯƠNG**  
Giáo viên lớp Dự bị Lớp 1 Song ngữ  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[phuong.dothingoc@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:phuong.dothingoc@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DƯƠNG YẾN PHƯƠNG**  
Trợ giảng lớp Dự bị Lớp 1 Song ngữ  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email:  
[phuong.duongyen@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:phuong.duongyen@saigonsouth.sis.edu.vn)



## GIAO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ-TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



**CECILIA SCHUMANN**  
Giáo viên lớp 1 Quốc tế  
Quốc tịch: Nam Phi  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [cecilia.schumann@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:cecilia.schumann@saigonsouth.sis.edu.vn)



**CHU VY**  
Trợ giảng lớp 1 Quốc tế  
Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [vy.chu@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:vy.chu@saigonsouth.sis.edu.vn)



**CHRISTINA ONESI**  
Giáo viên lớp 2 Quốc tế  
Quốc tịch: Canada  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [christina.onesi@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:christina.onesi@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DIỆP NGỌC THÙY TRANG**  
Trợ giảng lớp 2 Quốc tế  
Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [trang.diepngocthuy@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:trang.diepngocthuy@saigonsouth.sis.edu.vn)



**KYLE PUCHALSKY**  
Giáo viên lớp 3 Quốc tế  
Quốc tịch: Mỹ  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [kyle.puchalsky@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:kyle.puchalsky@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ**  
Trợ giảng lớp 3 Quốc tế  
Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [nhu.duongthiquynh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:nhu.duongthiquynh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**KHOO YONG YONG**  
Giáo viên lớp 4 Quốc tế  
Quốc tịch: Singapore  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [yong.khooyong@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:yong.khooyong@saigonsouth.sis.edu.vn)



**LÂM THỊ HOÀNG DUNG**  
Trợ giảng lớp 4 Quốc tế  
Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [dung.lamthihoang@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:dung.lamthihoang@saigonsouth.sis.edu.vn)



**PHILIPP GHASSEB**  
Giáo viên lớp 5 Quốc tế  
Quốc tịch: Úc  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [philipp.ghasseb@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:philipp.ghasseb@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH**  
Trợ giảng lớp 5 Quốc tế  
Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [quynh.nguyenthingoc@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:quynh.nguyenthingoc@saigonsouth.sis.edu.vn)



**JACOB KARRAS**  
Giáo viên lớp 6 Quốc tế  
Quốc tịch: Mỹ  
Trình độ học vấn: Thạc sĩ văn chương  
Email: [jacob.karras@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:jacob.karras@saigonsouth.sis.edu.vn)



**HẬU TÚ HIỀN**  
Trợ giảng lớp 6 Quốc tế  
Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
Email: [hien.hautu@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:hien.hautu@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DALJIT SINGH**  
**Giáo viên lớp 7 Quốc tế**  
**Quốc tịch: Singapore**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân khoa học  
 Email:  
[daljit.singh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:daljit.singh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**  
**Trợ giảng lớp 7 Quốc tế**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân giáo dục  
 Email:  
[nhung.nguyenthituyet@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:nhung.nguyenthituyet@saigonsouth.sis.edu.vn)



**COLUM JOHN**  
**Giáo viên Trung học cơ sở**  
**Quốc tịch: Anh**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân giáo dục  
 Email:  
[colum.john@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:colum.john@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH**  
**Trợ giảng lớp 8 Quốc tế**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[oanh.nguyenthohoang@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:oanh.nguyenthohoang@saigonsouth.sis.edu.vn)



**TRẦN NGỌC TRÂM**  
**Giáo viên lớp 1 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[tram.trannngoc@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:tram.trannngoc@saigonsouth.sis.edu.vn)



**TRINH THỊ CHUNG**  
**Giáo viên lớp 2 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[chung.trinhthi@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:chung.trinhthi@saigonsouth.sis.edu.vn)



**MAI THÚY LY**  
**Giáo viên lớp 3 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[ly.maithuy@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:ly.maithuy@saigonsouth.sis.edu.vn)



**VĂN THỊ THÚY**  
**Giáo viên lớp 4 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[thuy.vanthi@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:thuy.vanthi@saigonsouth.sis.edu.vn)



**VƯƠNG Ý BÌNH**  
**Giáo viên lớp 5 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[binh.vuongy@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:binh.vuongy@saigonsouth.sis.edu.vn)



**TRẦN PHẠM HOÀNG LONG**  
**Giáo viên lớp 6 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[long.tranphamhoang@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:long.tranphamhoang@saigonsouth.sis.edu.vn)



**TRẦN THỊ KIM TRÍ**  
**Giáo viên lớp 7 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[tri.tranthikim@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:tri.tranthikim@saigonsouth.sis.edu.vn)



**TRƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**  
**Giáo viên lớp 8 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[thao.truongthingoc@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:thao.truongthingoc@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYỄN BÁ KHANH**  
**Giáo viên lớp 9 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[khanh.nguyenba@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:khanh.nguyenba@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DANIELLE COPE**  
**Giáo viên Tiếng Anh lớp 1 Song ngữ**  
**Quốc tịch: Canada**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[danielle.cope@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:danielle.cope@saigonsouth.sis.edu.vn)



**QUINN DONOVAN**  
**Giáo viên Tiếng Anh lớp 2 + 5**  
**Song ngữ**  
**Quốc tịch: Mỹ**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[quinn.donovan@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:quinn.donovan@saigonsouth.sis.edu.vn)



**MARIA CHRISTINA FLOREZ BARNES**  
**Giáo viên Tiếng Anh lớp 1 Song ngữ, GAC, IGCSE1, IGCSE2**  
**Quốc tịch: Mỹ**  
 Trình độ học vấn: Thạc sĩ văn chương  
 Email:  
[christina.barnes@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:christina.barnes@saigonsouth.sis.edu.vn)



**JAMES CHAD TRANTHAM**  
**Giáo viên Tiếng Anh lớp 6 + 9**  
**Song ngữ**  
**Quốc tịch: Mỹ**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[james.trantham@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:james.trantham@saigonsouth.sis.edu.vn)



**GAEL GALLEN**  
**Giáo viên dạy thể**  
**Quốc tịch: Pháp**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[gael.gallen@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:gael.gallen@saigonsouth.sis.edu.vn)



**CHAN WAI TONG**  
**Giáo viên Toán**  
**Quốc tịch: Singapore**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học  
 Email:  
[andrew.chan@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:andrew.chan@saigonsouth.sis.edu.vn)



**JOHN STODDART**  
**Giáo viên Công nghệ Thông tin**  
**Quốc tịch: Anh**  
 Trình độ học vấn: Thạc sĩ Khoa học  
 Email:  
[john.stoddart@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:john.stoddart@saigonsouth.sis.edu.vn)



**THAM CHEE HAU**  
**Giáo viên Toán**  
**Quốc tịch: Malaysia**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học  
 Email:  
[adam.tham@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:adam.tham@saigonsouth.sis.edu.vn)



**GEOFFREY KLEIN**  
**Giáo viên Kinh tế**  
**Quốc tịch: Mỹ**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân Văn chương  
 Email:  
[Geoffrey.klein@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:Geoffrey.klein@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DONOVAN NEETHLING**  
**Giáo viên Khoa học**  
**Quốc tịch: Nam Phi**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học  
 Email:  
[donovan.neethling@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:donovan.neethling@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NGUYEN LIEN HUONG**  
**Giáo viên Tiếng Anh**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[huong.nguyenlien@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:huong.nguyenlien@saigonsouth.sis.edu.vn)



**CRAIG SWEENEY**  
**Giáo viên Tiếng Anh**  
**Quốc tịch: Scotland**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email:  
[craig.sweeney@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:craig.sweeney@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DANE LEWIS**  
**Giáo viên Khoa học**  
**Quốc tịch: Mỹ**  
 Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
 Email:  
[dane.lewis@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:dane.lewis@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DAVID WOOD**  
**Giáo viên Tiếng Anh**  
**Quốc tịch: Anh**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [david.wood@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:david.wood@saigonsouth.sis.edu.vn)



**SEEMA DALMIA**  
**Giáo viên Kinh tế**  
**Quốc tịch: Ấn Độ**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [seema.dalmia@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:seema.dalmia@saigonsouth.sis.edu.vn)



**DALE KEYS**  
**Giáo viên EFL**  
**Quốc tịch: Úc**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [dale.keys@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:dale.keys@saigonsouth.sis.edu.vn)



**JEROME SPIES**  
**Giáo viên EFL**  
**Quốc tịch: Anh**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [jerome.spies@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:jerome.spies@saigonsouth.sis.edu.vn)



**NICHOLAS ROBERTS**  
**Giáo viên EFL**  
**Quốc tịch: Anh**  
 Trình độ học vấn: TEFL  
 Email: [nicholas.payne-roberts@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:nicholas.payne-roberts@saigonsouth.sis.edu.vn)



**MARK LUNDY**  
**Giáo viên âm nhạc**  
**Quốc tịch: Canada**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [mark.lundy@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:mark.lundy@saigonsouth.sis.edu.vn)



**SIOBHAN SYNNOTT**  
**Giáo viên thể dục/ Phụ trách thể thao**  
**Quốc tịch: Anh**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học  
 Email: [siobhan.synnott@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:siobhan.synnott@saigonsouth.sis.edu.vn)



**JUSTIN WEISS**  
**Giáo viên thể dục**  
**Quốc tịch: Mỹ**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [justin.weiss@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:justin.weiss@saigonsouth.sis.edu.vn)



**YANG RONG HUA**  
**Giáo viên Tiếng Hoa**  
**Quốc tịch: Chinese**  
 Trình độ học vấn: MTCSOL  
[yong.khooyongs@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:yong.khooyongs@saigonsouth.sis.edu.vn)



**TRƯƠNG THỊ KHÁNH NHƯ'**  
**Giáo viên Tiếng Hoa**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [nhu.truongthikhanh@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:nhu.truongthikhanh@saigonsouth.sis.edu.vn)



**HUỖNH THỊ THU TRANG**  
**Giáo viên Tiếng Việt**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [trang.huynhthithu@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:trang.huynhthithu@saigonsouth.sis.edu.vn)



**PHAN THỊ BÍCH TRÂM**  
**Giáo viên Tiếng Việt**  
**Quốc tịch: Việt Nam**  
 Trình độ học vấn: Cử nhân văn chương  
 Email: [tram.phanhibich@saigonsouth.sis.edu.vn](mailto:tram.phanhibich@saigonsouth.sis.edu.vn)